

**Đại hội công đoàn viện Xã hội học
nhiệm kỳ 2009 - 2011**

Ngày 9 tháng 9 năm 2009, Viện Xã hội học đã tiến hành đại hội công đoàn Viện nhiệm kỳ 2009 - 2011. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đ/c Phạm Thanh Tịnh - Ủy viên thường vụ Ban chấp hành công đoàn Viện KHXH Việt Nam.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Nga My - chủ tịch công đoàn Viện đọc báo cáo tổng kết, đánh giá về công tác công đoàn nhiệm kỳ 2007 - 2009 và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2009 - 2011. Đại hội đã được nghe những ý kiến đóng góp của các đoàn viên công đoàn và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam về các vấn đề để công đoàn Viện hoạt động tốt hơn trong nhiệm kỳ tới như:

- Đề nghị công đoàn viện Xã hội học đẩy mạnh công tác thi đua hơn nữa.
- Bên cạnh những kết quả đạt được về công tác văn nghệ cần phải đẩy mạnh hơn nữa về các hoạt động thể dục, thể thao và nữ công.
- Tăng cường công tác thanh kiểm tra của ủy ban kiểm tra công đoàn
- Đề nghị công đoàn Viện phối hợp hoạt động với Lãnh đạo Viện thực hiện nghị định 115 của Chính phủ.

Đại hội đã thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Viện Xã hội học trong thời gian tới. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2009 - 2011

gồm 5 đồng chí: Trịnh Hoà Bình, Trần Thị Hồng, Nguyễn Nga My, Trịnh Thị Phượng, Đoàn Kim Thắng.

Nguyễn Tuấn Minh

Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học

Thực hiện kế hoạch số 422/KHXH-QT ngày 15/4/2009 của Viện Khoa học xã hội Việt Nam về việc cử đoàn công tác đi Nhật Bản làm việc với Khoa Xã hội học, Đại học Tokyo và Đại học Kyoto trong thời gian 6 ngày, từ 25 - 30/10/2009 .

Viện Xã hội học đã có một buổi làm việc trực tiếp với GS.TS Furuta Moto - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, nguyên Phó Chủ tịch ĐH Tokyo, người chịu trách nhiệm sắp xếp và điều phối chuyến làm việc của Đoàn tại Nhật Bản. Nội dung các buổi làm việc tại Nhật Bản là thảo luận về kế hoạch hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học.

PV.

**Hoạt động của dự án liên ngành về
“Gia đình nông thôn Việt Nam trong
chuyển đổi” năm 2009**

Theo kế hoạch hoạt động năm 2009 của dự án “Nghiên cứu liên ngành về gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi” - mã số VS-RDE-05, từ ngày 25 đến 27 tháng 9 năm 2009, Ban chủ nhiệm dự án đã tổ chức cuộc khảo sát định tính bổ sung tại xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam.

Cuộc khảo sát lần này nhằm mục

đích giúp cho các nghiên cứu viên trẻ nắm được thông tin toàn diện về đặc điểm môi trường xã hội, cuộc sống hàng ngày của người dân xã Trịnh Xá cũng như tìm hiểu sâu thêm các vấn đề trong nội dung nghiên cứu của mình mà khảo sát định lượng trên diện rộng không thể có được. Các nghiên cứu viên trẻ đã thâm nhập thực tế cùng người dân, thu thập các thông tin chung về địa phương và tiến hành các phỏng vấn sâu 70 trường hợp tại 6 thôn thuộc xã Trịnh Xá, gồm các chủ đề: việc làm, giáo dục, quan hệ dòng họ, thời gian rỗi, cưới hỏi, mô hình sống chung, kết hôn, ly hôn, tình dục, phân công lao động, v.v.

Để động viên các nghiên cứu viên của 3 viện Xã hội học, Viện Gia đình và Giới, Viện Dân tộc học (là 3 cơ quan tham gia dự án) và tăng cường kết nối quan hệ hợp tác với địa phương, GS.TS. Trịnh Duy Luân - chủ nhiệm dự án - Viện trưởng viện Xã hội học, PGS.TS. Phạm Quang Hoan - Viện trưởng viện Dân tộc học và PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh - Viện trưởng viện Gia đình và Giới đã tham gia và có buổi làm việc với cán bộ nghiên cứu và lãnh đạo địa phương.

Cuộc khảo sát đã hoàn thành tốt nhờ sự nghiêm túc trong nghiên cứu của đoàn khảo sát và sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ, nhân dân xã Trịnh Xá.

Tuấn Minh - Minh Thi

Khoá học “Sử dụng chương trình NVIVO 8.0 trong phân tích số liệu định tính”

Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9 năm 2009, Viện Xã hội học đã tổ chức khoá

học “Sử dụng chương trình NVIVO 8.0 trong phân tích số liệu định tính” cho cán bộ trẻ và nhân viên hợp đồng của viện.

Khoá học nhằm giúp cho các học viên có những kỹ năng cơ bản trong sử dụng chương trình NVIVO 8.0 để phân tích số liệu định tính. Các nội dung đào tạo bao gồm: 1) Tạo lập dự án; 2) Tập hợp và phân loại dữ liệu; 3) Mã hoá và liên kết dữ liệu; 4) Tìm kiếm, khai thác và mô hình hoá thông tin; 5) Làm việc nhóm; 6) Xây dựng báo cáo.

Kết thúc khoá học, ông Phạm Liên Kết - Phó trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo - Viện Xã hội học và giảng viên Trần Minh Hằng - Viện dân tộc học đã tổng kết và cấp chứng chỉ cho các học viên tham gia đầy đủ khoá học.

T.M

Hội thảo liên ngành khoa học xã hội “Internet và các vấn đề xã hội”

Hưởng ứng đợt phát động phong trào nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh viện Khoa học Xã hội Việt Nam, ngày 31/7/2009, tại hội trường Viện khoa học Xã hội Việt Nam (27 Trần Xuân Soạn - Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo “Internet và các vấn đề xã hội” do 4 chi đoàn viện Xã hội học, viện Nhà nước và Pháp Luật, viện Gia đình và Giới, Viện Tâm lý học cùng phối hợp tổ chức.

Mục đích của hội thảo nhằm tạo ra sự kết nối và không khí đối thoại khoa học giữa các nhà nghiên cứu trẻ thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, mặt khác tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên

tham dự rèn luyện bản lĩnh khoa học, đồng thời đưa ra những hướng tiếp cận đa ngành, liên ngành trong nghiên cứu khoa học xã hội.

Tại hội thảo, các nhà khoa học trẻ đã đưa ra những nhìn nhận và đánh giá của mình về những ảnh hưởng của Internet đối với đời sống xã hội dưới các góc độ khác nhau: Pháp luật, quản lý Nhà nước, xã hội, văn hoá, ngôn ngữ, tâm lý... 8 chuyên đề được báo cáo và thảo luận tại hội thảo bao gồm:

1. Thanh niên Hà Nội và việc sử dụng Internet
2. Một số yếu tố tâm lý trong việc sử dụng Internet của thanh thiếu niên hiện nay
3. Internet và sự ra đời của một ngôn ngữ mới

4. Mạng xã hội ảo trong đời sống thanh niên

5. Tiếp cận “nghiện Internet” dưới góc độ nào: những tranh luận và ứng dụng thực tế

6. Quản lý nhà nước về thông tin trên mạng Internet và vấn đề bảo đảm quyền tự do ngôn luận ở nước ta hiện nay

7. Pháp luật và vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường Internet

8. Game online - Những vấn đề cần bàn dưới góc độ pháp lý

Hội thảo đã diễn ra sôi nổi, hiệu quả và thu hút được sự tham gia đông đảo của các đoàn viên, thanh niên từ các Viện trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Tuấn Minh